



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้า 24 มูลค่าข่าว 129,294.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัยศาสตร์สาขาต่าง ๆ ซึ่งอาจมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ว่าจะมุ่งมันไปในทางใด วันนี้จึงนำมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างบัณฑิตทางการศึกษาเป็นสำคัญ คือ มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (university of education) ซึ่งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา อธิบายไว้มาเสนอ

มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (university of education) หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางสาขาการศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะสาขาการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ในวิชาการศึกษา ที่มุ่งวิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการศึกษาทั้งด้านสาระ คำนวณวิธี และด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อขยายพรมแดนของความรู้ และสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา มีบทบาทในการตอบสนอง เตือนสติ และชี้นำสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนระบบการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกระดับและประเภทการศึกษาให้อยู่แนวหน้าในระดับสากล

มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยอมรับในบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงมีการดำเนินการในหลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และภูมิภาคอเมริกา เช่น มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (Normal University) ในประเทศจีนและไต้หวัน วิทยาลัยการศึกษา (a Normal School) ในสหรัฐอเมริกา

ในอดีต ประเทศไทยเคยจัดให้มีสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางสาขาการศึกษาในรูปของวิทยาลัยวิชาการศึกษา เช่น วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา ตามลำดับ ทำให้เปลี่ยนจากสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางสาขาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตทั้งสาขาวิชาการและสาขาวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยเป็นหลัก.

จินตรัตน์ โพธิ์นอก